

Số: /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp về kế hoạch triển khai Chương trình Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021**

Ngày 30/12/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cùng tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Các sở, ngành: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo tỉnh, Hội sinh vật cảnh, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty Cổ phần cấp nước và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo dự thảo chương trình và kinh phí tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:

#### ***I. Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021:***

**1.** Cơ bản nhất trí với dự thảo tổng hợp chương trình, định mức và đối tượng thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch chương trình Tết năm 2021, tham mưu, báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về chương trình, định mức và đối tượng thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 theo quy định.

**2.** Với mục tiêu tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, đúng quy định, tiết kiệm, thiết thực, văn minh, sạch đẹp và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh nhà; thấm đậm nét đẹp văn hoá truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc; các cơ quan, đơn vị, địa

phương không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết; không để một ai không có Tết và bị bỏ lại phía sau khi Tết đến xuân về.

### 3. Nhiệm vụ cần triển khai:

#### a) Các sở, ban ngành, địa phương:

- Chủ động, đổi mới, sáng tạo trong quá trình xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo mục tiêu nêu trên; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tết theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh: Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03CT/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch Covid-19 ở những nơi tập trung đông người; công tác phòng chống cháy nổ, nhất là không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn quản lý; đảm bảo an toàn giao thông, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp có nồng độ cồn vượt quá quy định và xe chở vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường khi tham gia giao thông; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chấm dứt tình trạng người lang thang cơ nhỡ phát sinh trong dịp Tết gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương; đặc biệt tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để quyết định quy mô, cách thức tổ chức các hoạt động tập trung đông người cho phù hợp.

- Chủ động phát động ngày ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý, trong các cơ quan, đơn vị để đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp trong dịp Tết.

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tập trung đổi mới các chương trình nghệ thuật, tuyên truyền phục vụ Tết đảm bảo phong phú, hấp dẫn đáp ứng yêu cầu nhân dân, lưu ý cần tập trung tuyên truyền khuyến cáo, cảnh báo những vấn đề người dân cần quan tâm trong dịp Tết; kịp thời đưa tin những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong dịp Tết; chú trọng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ý nghĩa việc thực hiện “mục tiêu kép” để Nhân dân không vì vui xuân mà quên nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

- Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết, nhất là các nhà hàng, khách sạn và những nơi tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách trong dịp Tết.

- UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm làm việc cụ thể với Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành về kế hoạch thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, nhất là tại Quảng trường 16/4, những nơi vui chơi, giải trí công cộng và các điểm du lịch để đảm bảo mỹ quan của thành phố trong dịp Tết.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh việc treo các biển quảng cáo, các khẩu hiệu tuyên truyền không đảm bảo mỹ quan để tháo gỡ kịp thời.

- Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh điều tiết đảm bảo công tác cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là đảm bảo cung cấp điện tại các chương trình nghệ thuật mừng đảng – mừng xuân diễn ra tại Quảng trường 16/4.

- Đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước đảm bảo cung cấp nước cho nhân dân trong những ngày Tết.

b) Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán:

- Yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách những hộ dân có khả năng thiếu đói trong dịp Tết để đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản gửi Trung ương đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2021 *trước ngày 05/01/2021*; đồng thời chủ động đôn đốc các Bộ ngành liên quan trong quá trình giải quyết việc hỗ trợ gạo cho người dân. Chủ động phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ngành, địa phương tổ chức cấp phát các chế độ, chính sách hỗ trợ Tết cho các đối tượng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Nếu có phát sinh về khiếu nại, vướng mắc phải xử lý ngay đảm bảo không để sai sót xảy ra; các chế độ, chính sách phải được **thực hiện xong trước ngày 05/02/2021 (nhằm ngày 24 tháng Chạp)**.

- Các địa phương chú trọng huy động các nguồn lực xã hội hóa và đảm bảo các điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết thật sự ý nghĩa. Lưu ý việc hỗ trợ quà Tết cho nhân dân từ các nguồn vận động xã hội hóa cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp điều phối để phủ khắp các hộ nghèo và các hộ cận nghèo ở khắp các địa bàn.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm đầu mối tiếp nhận và tổng hợp số liệu về hỗ trợ Tết cho người nghèo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ trực tiếp theo yêu cầu của nhà tài trợ cho người nghèo của các tổ chức, cá nhân trong dịp Tết phải thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biết để phối hợp điều phối và tổng hợp số liệu theo quy định.

c) Về chương trình tổ chức vui Tết Nguyên đán cho đồng bào dân tộc thiểu số:

Trên cơ sở kết quả hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh các năm qua; giao UBND các huyện, thành phố chủ động kết nối với các sở, ngành, các doanh nghiệp để kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ nguồn lực tổ chức cho đồng bào vui Tết đảm bảo an toàn, thiết thực, ý nghĩa, thật sự đi vào chiều sâu và hướng dẫn bà con chủ động tổ chức Tết cổ truyền của dân tộc khi Tết đến xuân về.

d) Về kế hoạch tổ chức phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam: Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động kêu gọi tài trợ, xây dựng và ban

hành kế hoạch tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương để thống nhất về số lượng quà vận động hỗ trợ đồng bào nhân dịp Tết theo kế hoạch đề ra.

## **II. Về phương án tổ chức Vườn hoa Xuân và công tác trang trí Tết**

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đề sắp xếp, bố trí các tiểu cảnh đảm bảo được sự hài hòa, mang màu sắc tươi vui, rực rỡ, ấn tượng; thể hiện rõ nét hình ảnh mùa xuân; thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ mới; thể hiện được các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh, nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt việc bố trí ánh sáng, đèn trang trí cần được tăng cường hơn so với các năm trước đảm bảo phải rực rỡ, làm nổi bật toàn bộ không gian vườn hoa nói chung và từng tiểu cảnh nói riêng.

Trên cơ sở thiết kế được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đơn vị thi công đủ năng lực để thực hiện Vườn hoa xuân và phải thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thi công. Đồng thời, nghiên cứu phương án để bảo quản hoa tươi và các tiểu cảnh trang trí không bị hư hỏng trong suốt thời gian diễn ra Vườn hoa xuân (lưu ý thời tiết gió mạnh tại khu vực này); việc bố trí các thảm cỏ trên vỉa hè phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Các nội dung phát trên màn hình LED trong khu vực Vườn hoa xuân phải được thẩm định theo quy định.

2. Giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai công tác trang trí đường phố, trang hoàng ánh sáng tại các khu vực trên địa bàn quản lý để phục vụ tổ chức các hoạt động vui Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; tăng cường công tác xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, ngân hàng ... trên địa bàn tham gia tài trợ kinh phí, trang thiết bị cùng địa phương trong trang trí Tết, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, các vòng xoay giao thông, các cổng chào,.... Việc trang trí cần đổi mới so với các năm trước theo hướng hiện đại, tươi trẻ, năng động hơn.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức chấm điểm công tác trang trí của các địa phương và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

3. Giao Sở Xây dựng kiểm tra các công trình đảm bảo an toàn trong khu vực Vườn hoa xuân; giao Công an tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có phương án bảo vệ Vườn hoa xuân trong quá trình thi công và hoạt động; giao Sở Giao thông vận tải tham mưu phân luồng giao thông đảm bảo việc tổ chức các sự kiện của tỉnh trong dịp tết; giao UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quản lý việc thu phí trông giữ xe cho khách tham quan vườn hoa xuân.

## **III. Về cơ chế tài chính:**

1. Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh sẽ bảo đảm chi đi thăm , tặng quà các đối tượng, một số cơ quan , đơn vị, doanh nghiệp, các hoạt động phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm , tặng quà. Đối với kinh phí chi hỗ trợ cho hộ nghèo : Đề nghị

trích từ nguồn vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý.

2. Đối với các khoản chi phục vụ cho hoạt động Tết của các cơ quan, đơn vị, sử dụng từ nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và đúng quy định. Trường hợp thiếu, các cơ quan, đơn vị làm việc thống nhất với Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung.

- Tăng cường vận động xã hội hoá các hoạt động phục vụ Tết nhằm tiết kiệm chi cho ngân sách.

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động Tết, trình Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất cơ chế tài chính, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động Tết đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; nghiên cứu tạm ứng ngân sách khi chưa vận động xã hội hóa để đảm bảo mục tiêu công việc triển khai được thông suốt.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu danh sách doanh nghiệp để vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động Tết và dự thảo Thư kêu gọi vận động tài trợ, trình xin ý kiến Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên đến các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NVT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đình Tuấn**